



เขาวังโยด



เงาวิปโยค

โดย บาชีเลีย ชลิ่งค์^๗

A 300

แผ่นดินคะน้าอัน
ตู้ ปณ. กลาง 432
กรุงเทพมหานคร, 5

หนังสือ “เงาวิปโยค” เล่มนี้ เราได้จัดพิมพ์เพื่อพี่น้องคริสเตียน โดยเฉพาะ และตามวิถีทางแห่งความเชื่อของเรา เราพิมพ์เพื่อแจกไม่ได้ขาย แต่ถ้าหากท่านมีใจศรัทธา ที่จะถวายทรัพย์เพื่อช่วยให้การพิมพ์ต่อไป เราก็ยินดีรับ ผู้ที่จะถวายทรัพย์หรือต้องการหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ “แผ่นดินคะน้าอัน” ตู้ ปณ. กลาง 432 กรุงเทพฯ 5

คำนำ

แผ่นดิน คณาอัน
เมือง คาร์มสตาดท์
ประเทศเยอรมันตะวันตก

เรียน พี่น้องในพระคริสต์ทุกแห่งทั่วโลก

ข้าพเจ้ารู้สึกหนักใจมาก เมื่อตระหนักว่า ใกล้จะถึงเวลาแล้ว ที่คริสเตียนทุกคนจะต้องประสบกับวิบัติที่น่ากลัว อันเนื่องจากการข่มเหงรังแกคริสเตียนครั้งใหญ่ทุกแห่งทั่วโลก ในปัจจุบันนี้ พระนามของพระเยซูคริสต์ได้รับการหมิ่นประมาท เยาะเย้ยถากถางอย่างรุนแรงในหลายประเทศ เวลาที่คริสเตียนจะต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์ และแม้กระทั่งพลีชีวิตเพื่อพระคริสต์กำลังคืบคลานใกล้เข้ามาทุกขณะ ข้าพเจ้ารู้สึกปวดร้าวใจยิ่ง เมื่อคิดถึงภาพของคริสเตียนอีกจำนวนมาก ที่จะต้องถูกทรมานทั้งฝ่ายกาย ใจ และวิญญาณจิต ในไม่ช้านี้ เนื่องจากความสัจซื่อของพวกเขาคือต่อพระเยซูคริสต์

ใครเล่า อาจทนต่อการทรมานอันน่ากลัวนั้นได้? ผู้ที่ได้เตรียมตัวอย่างพร้อมเพียงเท่านั้นจึงจะทนได้ โดยเหตุนี้ ขณะที่เรายังมีโอกาสอยู่ เราจะต้องรีบฝึกฝนอบรม และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์อันเลวร้ายในอนาคต ผู้ที่ฝึกฝนตนเองในการยืนหยัดเพื่อพระคริสต์ในเวลานี้ โดยยอมรับความทุกข์ยากลำบากทุกอย่าง เชื่อฟังวางใจในพระเมตตากรุณาที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้า จึงจะได้รับพลังแห่งความอดทนในเวลาข้างหน้าและผู้ที่อยู่ฐานด้วยใจร้อนรน ทูลขอพระเจ้าให้เต็มดวงใจของเขา ด้วยความรักที่เปี่ยมล้นเพื่อพระคริสต์ จึงจะทนต่อความทุกข์ทรมานได้ถึงที่สุด

หวังว่า หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นสถานการณ์ในปัจจุบันชัดเจนยิ่งขึ้น และจะเป็นป้ายชี้ทางในการเตรียมตัวเพื่ออนาคต ถ้าเราเตรียมพร้อมในวันนี้ เราก็จะมีความเข้มแข็งและมีใจกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อพระคริสต์ในวันข้างหน้า แล้วพระคริสต์จะได้รับพระเกียรติยศ

ด้วยความรักในพระคริสต์

พี่น้องในพระคริสต์ ของท่าน

บาซิลเลีย ชลิ่งค์

สารบัญ

	หน้า
ความจริงที่ท่านต้องรู้	6
แผนลับสุดยอด	6
เปิดเผยโฉมหน้า	9
ขั้นสุดท้ายก่อนสู่โลกคอมมิวนิสต์	11
อย่าให้เขาหลอก	12
ลัทธิพญามารชาตान – ศาสนาหรือการเมือง?	14
คริสตจักรกำลังมุ่งสู่ทางใด?	18
การเตรียมตัวเพื่อเผชิญความทุกข์ทรมาน	20
เชื่อฟังวางใจในพระเจ้าทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้	20
ติดสนิทกับพระเจ้า แล้วจะเข้มแข็ง	23
เพ่งมองไปยังพระคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งชัยชนะ	25
ฝึกฝนตนในการสู้รบฝ่ายวิญญาณจิต	28
สิทธิพิเศษในการทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์	30
พระประสงค์อันเลิศประเสริฐของพระเจ้า	32
ข้อควรจำ เพื่อเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้	34
คำอธิษฐาน – เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก	36

ความจริงที่ท่านต้องรู้

แผนลับสุดยอด

บัดนี้ แผนลับสุดยอดหลายอย่างที่คอมมิวนิสต์ได้ปิดบังไว้เป็นเวลาช้านานมาแล้วนั้น ได้รับการเปิดเผยแก่สาธารณชนในหนังสือเล่มหนึ่งได้กล่าวถึงการอบรมผู้นำลัทธิคอมมิวนิสต์และคำสั่งต่าง ๆ สำหรับเอเยนต์ หรือผู้แทนที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในสาขาต่าง ๆ สำหรับเอเยนต์ หรือผู้แทนที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในสาขาต่าง ๆ ได้เปิดเผยถึงแผนการที่ชาญฉลาดและรัดกุมที่สุดของคอมมิวนิสต์ ที่จะเอาชนะทางด้านการเมือง และด้านความคิดของประชาชนในแต่ละประเทศ ตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนั้นกล่าวว่า “โดยอาศัยจิตวิทยาทางด้านการเมือง เรากำลังก้าวสู่เป้าหมายที่สำคัญของเราด้วยผลที่น่าพิงพอใจยิ่งก้าวแรกที่สำคัญที่สุดของเรา ก็คือ การก่อการจลาจลวุ่นวายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในประเทศที่เป็นเป้าหมายของเรา ผลของเราออกงายได้ดีที่สุดท่ามกลางความปั่นป่วน วุ่นวาย การกินแหนงแคลงใจ ความตกต่ำทางด้านเศรษฐกิจ และความสับสนในสถาบันต่าง ๆ”

ผู้แทนที่ได้รับการฝึกอย่างดี จะหวาดความคิดเหล่านี้ในวงการรัฐบาล ตามสถาบันมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล และแม้กระทั่งในวงการคริสเตียน ตลอดจนสถาบันโรคจิตทั่วไป แล้วในที่สุดคอมมิวนิสต์จะส่งเสริมให้กวาดล้างงานทุกชนิดของคริสเตียน และเหยียดหยามคำสอนของพระคริสต์ผู้แทนทุกคนได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้ใช้ ศาสตราจารย์ อาจารย์ ครู นายแพทย์ จิตแพทย์ นักการเมือง ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยบุคคลเหล่านี้อาจรู้หรือไม่รู้ก็ได้ผู้แทนจะต้องทุ่มเททุกอย่างจนกว่าพวกเขาจะสามารถควบคุม ทั้งความคิด และกายของบุคคลที่มีอิทธิพลทุกคน

เพื่อจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ ลัทธิคอมมิวนิสต์ใช้วิธีอบรมที่ทันสมัยในสถาบันต่าง ๆ โดยตั้งหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจมาก เช่น “พัฒนาความเข้าใจซึ่งกันในสังคม” “ปรับปรุงสัมพันธภาพของมวลชน” “เสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างชาติ ชั้น วรรณะ และครอบครัว” “วิธีสร้างความนิยมกับผู้อื่น” เป็นต้น แต่ความหมายที่แท้จริง ก็เพื่อเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์

ผู้ที่เข้าอบรมส่วนใหญ่ ไม่รู้เป้าหมายของการประชุมนั้นเพราะการประชุมแต่ละครั้งเต็มไปด้วยสิ่งใหม่และน่าสนใจ และผู้นำการประชุมรู้จักแทรกซึมลัทธิของพวกเขาเข้าใจจิตใจของผู้เข้าร่วมอบรม โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว พวกเขาจะได้รับการสอนว่าพวกเขาไม่มีความผิดบาป ความบกพร่องทุกอย่างในตัวของเขาล้วนแต่เนื่องจากสิ่งแวดล้อม หรือ บิดามารดาของพวกเขาที่เลี้ยงดูพวกเขาในทางที่ถูกต้อง หรือระบบของสังคมซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่ หรือคริสตจักรและ

คำสอนของคริสเตียน ซึ่งทำลายบุคลิกลักษณะที่เด่นของพวกเขา พวกเขาจะถูกล้างสมองทีละเล็กทีละน้อย จนในที่สุด กลายความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา มาตรฐานทางด้านศีลธรรมที่ดั้งเดิมและสูญเสียความจงรักภักดีต่อครอบครัวของพวกเขาเอง มโนธรรมของพวกเขาจะตายด้าน แล้วเริ่มเป็นเครื่องมือของคอมมิวนิสต์ ทำตามการบงการทุกอย่างของผู้เผด็จการคอมมิวนิสต์

คอมมิวนิสต์จะทำทุกอย่าง เพื่อครองความเป็นเจ้าโลกและตั้งรัฐบาลโลกของคอมมิวนิสต์ขึ้น ในที่สุด บุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่ต่อต้านการเผยแพร่ลัทธินี้ จะถูกจับไปกักขังไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต พวกเขาจะถูกช็อคด้วยไฟฟ้า หรือรับการผ่าตัดสมองจนกลายเป็นคนวิกลจริตตลอดชีวิต ไม่สามารถเป็นเสียนนามของคอมมิวนิสต์อีกต่อไป

คอมมิวนิสต์จะทำลายศาสนาทุกศาสนา โดยสอนว่า ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาก็เท่ากับเป็นผู้ที่เสียดสี หรือมีจิตฟั่นเฟือน พวกเขาจะพยายามปลุกปั่นให้สาธารณชนเชื่อว่ามาตรการแห่งความดีและความชั่วของพวกคริสเตียน เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดโรคจิต

ในปี 1945-1946 ณ กรุงวอร์ซอว์ คอมมิวนิสต์ได้วางแผนแทรกซึมศาสนาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง พวกเขาได้วางนโยบายว่า จะพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำทุกอย่างอันเป็นการต่อต้านศาสนา โดยทางตรงในอนาคต พวกเขาจะยุติการข่มเหงรังแกคริสเตียน แต่จะทำลายศาสนาโดยทางอ้อม โดยสร้างทำดีกับศัตรูของตน แล้วทำให้สถาบันเหล่านี้อ่อนกำลังลง และบ่อนทำลายจากภายใน ผู้นำของลัทธิคอมมิวนิสต์กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้คุณคล้ายกับว่า เราใจดีต่อพวกคริสเตียน แต่อย่าลืมว่า ทุกศาสนาในทุกที่ทุกแห่งก็ต้องถึงวาระสิ้นสุด”

เอกสารลับอีกฉบับหนึ่ง จากสำนักงานหลายเลข 106 ของคอมมิวนิสต์ ลงวันที่ 12 ก.พ. 1957 เกี่ยวกับการดำเนินงานในต่างประเทศ เปิดเผยว่า “พวกคาทอลิก และโปรเตสแตนต์ เป็นเครื่องมือของนายทุนจักรพรรดินิยม เราจะต้องแทรกซึมเข้าไปในใจของพวกเขาด้วยทุกวิถีทาง เพราะทั้งสองลัทธินี้มีหน่วยงานที่เข้มแข็งทั่วโลก พวกเขาได้แพร่ยาพิษในคำสอนของพวกเขาทุกแห่งทั่วโลก สนับสนุนให้คนต่อต้านลัทธิสังคมนิยมสหาย (คอมมิวนิสต์) ทุกคนจะต้องจำไว้ คริสตจักรเป็นเครื่องมือของลัทธิจักรพรรดินิยม ซึ่งเราจะต้องทำลายให้สิ้นซาก” ในเอกสารลับฉบับเดียวกัน พวกผู้แทนได้รับคำชี้แจงอย่างเฉพาะเจาะจงถึงวิธีที่จะบ่อนทำลายคริสตจักร พวกเขาได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับตำแหน่งต่าง ๆ ในโรงเรียนของคริสเตียน คลุกคลีกับพวกนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างของคริสตจักร ขอมรับศีลบัพติศมาเป็นสมาชิกของคริสตจักร และเป็นสมาชิกขององค์กรต่าง ๆ ของคริสเตียน พวกเขากล่าวถึงความรักของพระเจ้า และสันติภาพของโลกเสมอ บางคนเข้าศึกษาในวิทยาลัยพระคริสตธรรม แล้วรับตำแหน่งสำคัญในสถาบันคริสเตียนเป็นมิตรที่ดีกับผู้นำของคริสตจักร แต่ขณะเดียวกันก็

พยายามติดตามดูการเคลื่อนไหวของคริสตจักรอย่างลับ ๆ พวกเขาอ้างถึงเป้าหมายเสมอว่า “เราผูกมิตรเพื่อทำลาย”

แผนลับอีกประการหนึ่งที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ใช้ ในการบ่อนทำลายคริสตจักรและสังคม คือ กามารมณ์ พวกเขาชี้แจงว่า เราสามารถใช้เพศสัมพันธ์หรือกามารมณ์ทำลายคนให้ย่อยยับการอบรมตามระบบของคอมมิวนิสต์ และเพศสัมพันธ์ เป็นจุดไบมิตทั้งสองของกรรไกรที่มีมือลับใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบ่อนทำลาย

พรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศอิตาลี แจ้งให้สมาชิกของพวกเขาซึ่งมีหุ้นส่วนสำคัญในบริษัท ถ่ายทำภาพยนตร์ว่า พวกเขาจะต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกันกับนโยบายของพรรค โดยส่งเสริมให้ถ่ายทำภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยภาพเปลือยกาย และกามารมณ์ และให้สนับสนุนวารสารในแบบเดียวกันนี้ พวกเขาชมเชยคาราภาพยนตร์ที่กล้าแสดงบทเปลือย และกามารมณ์ว่า เป็นราชาหรือราชินีแห่งเสรีภาพอย่างแท้จริง คนเหล่านี้รับใช้พรรคด้วยความสมัครใจ เหมือนมดที่ทำงานโดยไม่เห็นแก่ค่าจ้าง และผลงานของพวกเขาได้สร้างความผูกพันเยื่อแก้วสคมในปัจจุบันได้ผลเกินคาด บริษัทถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส ซึ่งพวกคอมมิวนิสต์ถือหุ้นใหญ่อยู่ จะผลิตภาพยนตร์ที่เร้ากามารมณ์นี้ แล้วนำออกแจกจ่ายเผยแพร่ไปทั่วโลก

ในปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่า มาตรฐานทางศีลธรรมของคริสตจักรหลายแห่งได้เสื่อมทรามลงไปมาก คริสตจักรในบางคณะ บางนิกาย อนุญาตให้สมาชิกมั่วสุมในกามารมณ์ โดยไม่มีขอบเขตจำกัด สภาคริสตจักรแห่งหนึ่ง ได้พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเพศออกจำหน่าย ตอนหนึ่งในหนังสือนั้นกล่าวว่า “คริสเตียนไม่ควรจำกัดอิสระเสรีภาพของเขาในเรื่องเพศ เพราะคริสเตียนมิได้อยู่ภายใต้อำนาจของบทบัญญัติ กฏ หรือระเบียบอีกต่อไปพระเยซูคริสต์ได้ปลดปล่อยให้มนุษย์เป็นอิสระ จากการเป็นทาสของบทบัญญัติแล้ว ธรรมเนียมปฏิบัติที่ว่า “อย่าล่วงประเวณี” จึงไม่มีความหมายอีกต่อไป

เปิดเผยโฉมหน้า

ยุคแห่งการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างลับ ๆ โดยทางสิ่งตีพิมพ์และการอบรม กำลังจะผ่านไป ปัจจุบัน คอมมิวนิสต์ดำเนินงานโดยเปิดเผย ตัวอย่างเช่น เมื่อปี 1970 คอมมิวนิสต์ได้แจกใบปลิวทั่วอังกฤษ โจมตีรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาและปลุกในประชาชนให้ก่อการปฏิวัติด้วยข้อความที่ว่า “เตรียมปฏิวัติกันเถอะ” ในใบปลิวนั้นกล่าวว่า “เราตั้งใจที่จะโค่นอำนาจบุคคลเหล่านี้ แล้วมอบอำนาจการปกครองให้อยู่ในมือของประชาชนโดยตรง... เราจะดำเนินแผนนี้โดยรวบรวมกำลังก่อการสไตรค์ครั้งใหญ่... เรามีทุนและผู้คนที่เข้มแข็งที่จะนำในขบวนการนี้... ประเทศของเราปัจจุบันตกอยู่ในกำมือของพวกนายทุนที่สกปรก... เราต้องโทษตัวเอง ที่เนื้อชชาติ่อการเปลี่ยนแปลงระบบของสังคมแต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่เราจะลุกขึ้นยึดอำนาจ... เตรียมปฏิวัติกันเถอะ... ท่านช่วยงานนี้ได้ โดยก่อความปั่นป่วนในที่ทำงานของท่าน... ท่านสามารถมีส่วนร่วมในงานอันสำคัญนี้ โดยตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในทุกวิถีทาง... โปรดส่งใบปลิวนี้ต่อ ๆ กันไป ให้ทุกคนในที่ทำงานของท่านอ่านกันอย่างทั่วหน้า”

ต่อมาไม่นาน พวกคอมมิวนิสต์ได้แจกใบปลิวอีกฉบับหนึ่งทั่วประเทศอังกฤษ มีใจความว่า “เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบปกครอง และเราจะทำได้สำเร็จ โดยอาศัยการปฏิวัติ...ครั้งนี้ จะเป็นการยึดอำนาจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยประชาชน... เตรียมปฏิวัติกันเถอะ! เตรียมยึดโรงงานของท่าน”

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 1971 ขบวนการต่อต้านลัทธิจักรพรรดินิยม ได้แจกใบปลิวพร้อมด้วยบัตรสมัครเป็นสมาชิกของขบวนการ ตามบ้านเรือนต่าง ๆ ทั่วประเทศเยอรมันตะวันตก ใบปลิวนั้นมีใจความว่า “สิ้นสุดเสียที ที่จะให้พวกโจรจักรพรรดินิยมกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยครองความเป็นนายของโลกขณะนี้ ขบวนการปฏิวัติได้รวบรวมกำลังอย่างตึกคักในภูมิภาคส่วนใหญ่ทั่วเอเชีย ออฟริกา และลาตินอเมริกา ซึ่งเป็นที่อาศัยของประชากรสองในสามส่วนของโลก ขบวนการปฏิวัติเหล่านี้ กำลังก่อเหตุร้ายรุนแรงขึ้นทุกขณะ พวกเขาได้รับชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่า พวกจักรพรรดินิยมและสมุนของมันกำลังประสบความหายนะ ในการสู้รบกันเองภายในประเทศ ชัยชนะของขบวนการปฏิวัติในเวียดนาม เชมร และประเทศลาว เป็นตัวอย่างที่ดีเลิศของประเทศชาติซึ่งต่อสู้เพื่ออิสรภาพเสรีภาพของตนเอง สงครามที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า หากประชาชนมีความกล้าที่จะจับอาวุธขึ้นต่อสู้เพื่อการปฏิวัติ และกำชะตาของประเทศชาติไว้ด้วยตนเอง เขาย่อมจะได้ชัยชนะต่อมหาอำนาจแห่งลัทธิจักรพรรดินิยม...”

สิ่งที่ ดิมิทรี มานูสสะกี ผู้นำสำคัญคนหนึ่งของคอมมิวนิสต์ทำนายไว้ กำลังเป็นความจริง ท่านกล่าวในปี 1931 ว่า “ขณะนี้เราจึงไม่มีกำลังพอที่จะบุกรุก แต่เวลาของเราจะมาถึงในอีก 30 หรือ 40 ปีข้างหน้า เราจะทำแผนแหวกแนวเพื่อนำมาซึ่งชัยชนะ สักวันหนึ่ง เราจะก่อตั้งขบวนการสันติภาพอย่างที่ไม่มีการจัดตั้งมาก่อน ประเทศลัทธินายทุนที่โง่เง่าต่ำต้อยและกำลังผุพัง จะร่วมมือกับเราด้วย

ความยินดี แต่หาว่าไม่รู้ไม่ว่า พวกเขากำลังนำความฉิบหายมาสู่ตนเอง พวกเขาจะถูกหลอกอย่างสิ้นเชิง ด้วย
มิตรไมตรีที่เราหยิบยื่นให้ เมื่อพวกเขายังผลอเรือเวลานั้นแหละ เราจะขี้เขาให้แหลกลาน”

ขั้นสุดท้ายก่อนสู่โลกคอมมิวนิสต์

ประโยคที่ว่า ประเทศลัทธินายทุนกำลังนำความฉิบหายมาสู่ตัวเอง เป็นประโยคที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาก ตัวอย่างเช่น ในประเทศเยอรมันตะวันตก รัฐบาลสั่งให้โอนโรงเรียนอนุบาลทั้งหมดให้เป็นโรงเรียนของรัฐบาล อันเป็นผลทำให้อิทธิพลและคำสอนของคอมมิวนิสต์สามารถแทรกซึมเข้าไปในระบบการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างง่ายดาย พวกคอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลในวงการศึกษาศอนอให้ใช้หลักสูตรใหม่สำหรับเด็ก เช่น หนังสือ “ห้านิ้วประกอบเป็นกำปั้น” สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ส่วนเด็กอายุ 9 ขวบขึ้นไป ให้อ่านเรื่องที่ยุให้ต่อต้านเจ้าของที่ดิน

ชุมนุมต่าง ๆ ของกลุ่มฝ่ายซ้าย ซึ่งมีความคิดรุนแรงโอนเอียงไปทางด้านคอมมิวนิสต์ กำลังผุดขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับดอกเห็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น “กลุ่มเซลล์แดง” “กลุ่มเซลล์ดำ” “กลุ่มต่อต้านระบบใช้อำนาจ” เป็นต้น ในสหรัฐอเมริกา มีชุมนุมของนักศึกษาชุมนุมหนึ่งชื่อว่า “กลุ่มนิสิตนักศึกษาเพื่อสังคมประชาธิปไตย” ได้พิมพ์ใบปลิวออกแจกจ่าย ตอนหนึ่งของใบปลิวนั้นกล่าวว่า “หากนิสิตนักศึกษาไม่ช่วยกันทำลายระบบที่บีบคั้นเราให้ย่อยยับ ด้วยความยินดี หากเขาไม่บุกกรุกและทำลายระบบของชนชั้นกลาง ขบวนการของเขาก็ไม่เป็นขบวนการปฏิวัติอย่างแท้จริง...เด็กเหล่านั้นเป็นของท่าน ที่ท่านจะต้องเผาให้ราบคาบ เพราะหากสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกทำลายพร้อมด้วยวัฒนธรรมของมัน จงอย่าหวังเลยว่าพวกท่านจะมีชีวิตลอยนวลอยู่ได้”

ขณะนี้พวกคอมมิวนิสต์ โฆษณาชวนเชื่ออย่างเปิดเผยถึง “วันยึดอำนาจ” พวกนักการเมืองและทุกคนที่ต่อต้านลัทธินายทุนต่างถูกข่มขู่ให้หวาดกลัว ถึงการแก้เผ็ดและเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นแก่พวกเขา หลังจากคอมมิวนิสต์ได้ยึดอำนาจแล้ว

ฮอว์เชม ซึ่งเป็นประธานกรรมการ คຸ້ມກັນຮູຮຸນນູນູຍູແຫ່ງເຢອຣມັນຕະວັນຕຸກ ຈຶ່ງແຈ້ງເມື່ອເດືອນສິງຫາມ 1973 ວ່າ “ພວກລັດທິມາຣ໌ກ໌ສ໌ຂອງກອມມູນິດ໌ ໄດ້ປະສບຜົນສຳເລັດໃນການກໍ່ອາຣຽດລາວຸ່ນວາຍ ທຸກເວລາ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຢອຣມັນຕະວັນຕຸກ ແມ່ນັກສຶກສາທີ່ມີທັງຄວາມແຮງທາງການເມືອງຈະມີເພິ່ງສິບຫ້າເປີເຊັນຂອງນັກສຶກສາທັງໝົດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ນັກສຶກສາທີ່ມີທັງຄວາມແຮງສ່ວນໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ຝ່າຍລັດທິມາຣ໌ກ໌ສ໌...ນັກສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ ຄວບຄຸມສະຖານີສຶດນັກສຶກສາເຄືອບທຸກມະຫາວິທະຍາໄລ”

บาทหลวงชาวเวเนซุเอลา กล่าวถึงประเทศของท่านเมื่อปี 1962 ว่า “โดยอาศัยความชาญฉลาดและความมูมานะ คอมมิวนิสต์ได้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตทุกด้านของประชาชน และได้จัดคนของเขาให้เข้ารับตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ในประเทศ” พวกเขาได้วางโครงการอย่างขะมักเขม้น ที่จะยึดอำนาจของรัฐบาลทุกรัฐบาล จนกว่าทั้งโลกจะเป็นของคอมมิวนิสต์ และวันนั้นกำลังจะใกล้เข้ามา

อย่าให้เขาหลอก

ท่านรู้ไหมว่า หากคอมมิวนิสต์ยึดอำนาจในประเทศของท่าน คอมมิวนิสต์จะทำอะไรบ้าง สิ่งที่น่าอนอนอย่างหนึ่งที่คอมมิวนิสต์จะทำ คือ การข่มเหงรังแก และประหารชีวิตพวกคริสเตียน เพราะคอมมิวนิสต์ถือว่า คริสตจักรเป็นเครื่องมือของลัทธิจักรวรรดินิยม การทำสงครามต่อสู้ลัทธิจักรวรรดินิยมจึงเป็นการทำสงครามต่อสู้คริสตจักรด้วย นั่นหมายความว่า ความทารุณโหดร้าย และการละเลยเลียดจะเกิดขึ้นแก่คริสตจักร

ในประเทศสะแกนดิเนเวีย คอมมิวนิสต์ได้ติดตามเยาวชนคริสเตียนกลุ่มหนึ่ง ที่จัดทีมประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ และพูดคุยกับเยาวชนกลุ่มนั้นอย่างเปิดเผยว่า “แก...พวกคริสเตียน...เราหมายหัวพวกแกแล้ว”

การข่มเหงรังแกคริสเตียนจะเกิดขึ้นทุกแห่งทั่วโลก ในเวลาไม่ช้านี้ ก่อนที่โลกจะประสบความหายนะด้วยสงครามนิวเคลียร์ ลักษณะของการข่มเหงรังแกนั้น จะเห็นได้จากตัวอย่างในประเทศรัสเซีย และในประเทศคอมมิวนิสต์ทั่วไป ที่ได้กำจัดคริสเตียนจำนวนล้าน ๆ คนในอดีต เนื่องจากลัทธิคอมมิวนิสต์มีความมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ความเสมอภาคให้แก่สังคม จึงเสาะหาทางทำลายอำนาจทุกอย่างที่มีอยู่ โดยคิดว่า เมื่ออำนาจเหล่านี้ถูกทำลาย ความเสมอภาคของประชาชนก็จะเกิดขึ้น แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด เหนืออำนาจทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกคอมมิวนิสต์จึงตั้งตนเป็นศัตรูของพระเจ้าด้วย โดยประกาศว่า “ไม่มีพระเจ้า” เป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของลัทธิมาร์กซ์ คือทำลายศาสนาทุกศาสนา พวกเขาเกลียดชังพระเจ้า หรือ “เทพเจ้า” ทุกชนิด พวกเขาเกลียดชังชนชาติยิวมาก เพราะชนชาติยิวเชื่อถือพระเจ้าอย่างเคร่งครัด และพวกเขาจะเกลียดชังทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

เงาแห่งความหลอกลวงของคอมมิวนิสต์ ดูเหมือนว่าได้ทอดไปสู่ทุกมุมโลก รวมทั้งประเทศที่มีคริสเตียนจำนวนมาก คนในปัจจุบันพากันใฝ่ฝันถึงการร่วมมือ และการอยู่ร่วมกับคอมมิวนิสต์อย่างสันติ เมื่อคอมมิวนิสต์ประกาศถึงโครงการที่จะเสกสรรความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สันติภาพทั่วโลก อนาคตที่รุ่งโรจน์ ความเป็นพี่น้องกันอย่างแท้จริง การแจกจ่ายอาหารอย่างเสมอภาค เสรีภาพ ความยุติธรรม หรือ “รัฐอุดมคติ”...คนจำนวนมากพากันเชื่ออย่างไม่สงสัยแม้แต่น้อย ทั้ง ๆ ที่รู้ถึงพฤติกรรมอันโหดร้ายของคอมมิวนิสต์ตลอดเวลาที่ผ่านมา พวกเขาลืมนึกถึงความจริง ที่นักประพันธ์ซึ่งต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ หายสาบสูญไปในสถาบันโรจจิต คนจำนวนหลายล้านถูกทรมาณในค่ายกักกันคนจำนวนมากกว่า 120 ล้านถูกฆ่าตาย 44.5 ล้านในรัสเซีย 34.2 ล้านในผืนแผ่นดินใหญ่จีน (ทั้งนี้ไม่ได้รวมถึง 40 ล้านคนที่ถูกกำจัดระหว่างปฏิวัติจีน) และ 3.2 ล้านคน ในยุโรปตะวันออก

คำขวัญต่าง ๆ ที่คอมมิวนิสต์ใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อเช่น เสรีภาพ แท้จริงหมายถึงการควบคุมความคิดเห็น และทำให้ความสำนึกผิดและชอบตายด้าน แทนที่จะเป็นความเสมอภาคกลับ

กลายเป็นการเผด็จการ และอำนาจทั้งหมดตกอยู่ในมือของชนกลุ่มน้อย แทนที่จะเป็นความยุติธรรม แท้จริงหมายถึงความโหดร้ายทารุณและความทุกข์ทรมาน แทนที่จะเป็น “สวรรค์” กลับกลายเป็นนรกในโลก

คอมมิวนิสต์ใช้วิธีเดียวกันนี้ “ปลดแอกประชาชน” และนำมาซึ่ง “สังคมใหม่” ผู้ที่ไม่ยอมทำตามวัตถุประสงค์ของลัทธิจะถูกล้างสมองให้คล้อยตาม โดยใช้การทรมาน ยา และการสะกดจิต สิ่งนำกลัวเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่คริสเตียนเมื่อคอมมิวนิสต์ได้ยึดอำนาจ

แต่อันตรายที่แท้จริง มีใ้ได้อยู่ที่คำสอนของคอมมิวนิสต์หากแต่อยู่ที่อำนาจลับเบื้องหลังคอมมิวนิสต์ แม้ลัทธิคอมมิวนิสต์จะเป็นศัตรูโดยตรงกับลัทธินายทุน แต่ทั้งสองลัทธิมีอุดมคติอย่างเดียวกันคือ ปฏิเสธพระเจ้า ฝ่ายคอมมิวนิสต์ใช้ความหวาดกลัวบังคับให้คนคล้อยตามพวกเขา ส่วนฝ่ายลัทธินายทุนที่ใฝ่อำนาจ ก็หลอกล่อคนให้เข้าข้างโดยผลกำไรที่อองงามที่สุด และความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งล้วนแต่เป็นระบบที่จัดอยู่ในพวกลัทธิวัตถุนิยมซึ่งไม่เชื่อพระเจ้า คนทั่วไปมองไม่เห็นอำนาจและแรงผลักดันเบื้องหลังลัทธิเหล่านี้ แต่พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาที่จะให้มนุษย์ถูกหลอกลวงด้วยคำสัญญาชวนเชื่อที่ไม่เป็นความจริง อันเป็นคำสัญญาที่นำความพินาศภัย ความหวาดกลัว และนรกทั้งเป็นมาสู่โลกปัจจุบันและโลกอนาคตตลอดกาล เพื่อจะช่วยให้เราเปิดตาของเราออก ในปัจจุบันนี้ พระเจ้าทรงให้พญามารซาตาน โผล่ออกมาจากที่หลบซ่อน ให้เราได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของมัน

ลัทธิพญามารชาตาน – ศาสนาหรือการเมือง?

ลัทธิพญามารชาตาน เป็นศาสนาใหม่ที่กำลังแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก ลัทธินี้กราบไหว้บูชาพญามารชาตาน เป็นพระเจ้า มีคัมภีร์ชาตานซึ่งสอนตรงกันข้ามกับพระคริสตธรรมคัมภีร์ มีพิธีกรรมที่น่าเสียวสยอง

ผู้ที่ปรากฏานให้แก่ลัทธิพญามารชาตาน คือ ศาสตราจารย์ อาดาม ไวส์เฮาท์ ชาวบาเวเรีย ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเยอรมันนี ในปี ค.ศ. 1776 ท่านได้ก่อตั้งขบวนการหนึ่ง เรียกว่า “ขบวนการส่องทาง” อันเป็นขบวนการที่ปฏิเสธพระเจ้า ขบวนการนี้ นอกจากจะส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านไสยศาสตร์ และลัทธิพญามารชาตานแล้ว ยังวางนโยบายทางการเมืองด้วย พวกเขาหวังเป้าสำคัญทางการเมืองสองประการ คือ

(ก) จะโค่นรัฐบาล และกำจัดศาสนาทุกศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาคริสต์

(ข) จะยุบยงส่งเสริมให้ก่อการจลาจลวุ่นวาย โดยการปฏิวัติ และสงคราม เพื่อยึดอำนาจของรัฐบาล แล้วรวบรวมอำนาจทุกประเทศทั่วโลก ให้อยู่ภายใต้รัฐบาลโลก รัฐบาลเดียวโดยมีลัทธิพญามารชาตานเป็นศาสนาประจำโลก ซึ่งทุกคนจะต้องเลื่อมใสศรัทธา

แม้ศาสตราจารย์ไวส์เฮาท์ จะสูญเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ขบวนการของท่านยังคงแผ่ขยายอิทธิพลไปเรื่อย ๆ ได้ก่อวินาศกรรม การจลาจลวุ่นวาย และการหลั่งเลือดในที่หลายแห่ง ต่อมาลัทธินี้เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “สปาร์ตาคลัส” หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พรรคการเมืองและขบวนการของลัทธิมาร์กซ์ แห่งคอมมิวนิสต์ หลายคนได้ใช้ชื่อ “สปาร์ตาคลัส” นี้ เป็นชื่อประจำของพรรคและขบวนการของเขา ลัทธิอื่น ๆ ที่ดัดแปลงจากหลักปรัชญาของ ไวส์เฮาท์ ได้แก่ลัทธิอนาธิปไตย ซึ่งมุ่งแต่โค่นอำนาจและทำลายรัฐบาล ลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิชาตินิยมที่ใช้ระบบเผด็จการ และลัทธิสังคมนิยม

ในปัจจุบัน ปรัชญาของ ไวส์เฮาท์ กำลังแผ่อิทธิพลมากยิ่งขึ้น ในรูปของลัทธิพญามารชาตาน ผู้ก่อตั้งลัทธิพญามารชาตานในปัจจุบันคือ อันตอน ลาเวย์ ซึ่งตั้งตนเป็น “มหาปุโรหิต” ของลัทธินี้ และเรียกตนเองว่า “โป๊ปดำ” ลาเวย์ใช้หลักของไวส์เฮาท์ในการตั้งลัทธินี้ และถือว่า ไวส์เฮาท์เป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาในลัทธิชาตานของเขา รถยนต์ส่วนตัวที่ลาเวย์ขับ มีป้ายทะเบียน “ชาตาน 9” ท่านมีบ้านท่าลีดำหลังหนึ่งในรัฐซานฟรานซิสโก ในบ้านนั้นมีห้องประกอบพิธีบวงสรวงชาตาน ท่านเป็นผู้ประพันธ์คัมภีร์ชาตาน ซึ่งมีเนื้อความประกอบด้วย เวทมนต์คาถา คำสอนว่าด้วยสังคมนิยม และกามารมณ์ ในพิธีสมรสของลัทธิชาตานและพิธีอื่น ๆ แทนบูชาจะเป็นสตรีเปลือยกาย ผู้ที่จะเป็นสมาชิกของลัทธิพญามารชาตานจะต้องประกอบพิธีโดยเซ็นชื่อมอบตัวให้พญามารชาตานด้วยเลือดของตัวเอง มีพิธีหนึ่งที่ประกอบกันเป็นประจำเรียกว่า “มิชชาดำ” ในพิธีนี้จะมีพิธีกรรมที่อุจาด ลบหลู่ดูหมิ่น สิ่ง

เคารพสักการะอย่างเลวทรามที่สุด ตลอดพิธีนี้จะมีการบันทึกเสียง เพื่อแจกจ่ายกันต่อ ๆ ไป ในบันทึกนั้นจะมีเสียงที่ดั่งชัดเจนของการหักทำลายไม้กางเขน และเสียงสาบานตนของสมาชิกต่อพญามารชาตानผู้เป็น “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ของพวกเขา

ลาเวย์กล่าวว่า ยุคของลัทธิชาตानเริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 ในเวลาที่นักปรัชญากลุ่มหนึ่งประกาศว่า “พระเจ้าตายเสียแล้ว” ตรงกับเวลาที่ความคิดเกี่ยวกับการร่วมเพศอย่างอิสระเสรีกำลังระบาคอย่างเต็มที่ และฮิปปีได้ยึดเอา “การร่วมเพศอย่างเสรี” เป็นวัฒนธรรมของตนเอง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นนั้น ลัทธิพญามารชาตानก็ได้แผ่ลามไปอย่างกว้างขวาง ในปี ค.ศ. 1971 ณ เมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง พวกเขาได้แต่งตั้ง “สงฆ์” ของลัทธิชาตानขึ้น 450 คน ในระหว่างเทศกาลอีสเตอร์ (วันฉลองการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์) ในปีเดียวกัน มีคนประมาณ 4,000 คน ชุมนุมกันที่เมืองชิคาโก เพื่อนมัสการพญามารชาตान

ในอดีต ลัทธิลึกลับอย่างลัทธิพญามารชาตान จะต้องประกอบพิธีกรรมของตนอย่างลับ ๆ เพราะเป็นที่เกลียดชังของสังคม และเป็นสิ่งต้องห้ามทางกฎหมาย แต่ในปัจจุบันรัฐบาลอนุญาตให้ ลัทธิชาตानจดทะเบียนเป็นศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมายศาสนาหนึ่ง ในอดีต ชาตานได้แอบซ่อนโครงการของมันอย่างมิดชิด และดำเนินงานแบบใต้ดิน แต่ในปัจจุบัน พวกเขาประกาศโครงการต่าง ๆ อย่างเปิดเผย

ลัทธิพญามารชาตานในปัจจุบัน ได้ประกาศจุดประสงค์ของตนซึ่งเหมือนกับจุดประสงค์ลับของไวส์เฮาท์ว่า “จงโค่นอำนาจของรัฐบาลโดยการปฏิบัติ และก่อการจลาจลวุ่นวาย” ลัทธิคอมมิวนิสต์มีเป้าหมายเช่นเดียวกับลัทธิพญามารชาตาน เพราะทั้งสองลัทธินี้ ต่างได้รับแรงผลักดันจากต้นกำเนิดแห่งเดียวกันซึ่งนำไปสู่การเกลียดชังพระคริสต์และคริสเตียน โดยเหตุนี้โครงการและวิธีดำเนินการของทั้งสองลัทธิจึงคล้ายคลึงกัน

ลาเวย์เปิดเผยเป้าหมายของลัทธิพญามารชาตานว่า ในอนาคต ลัทธิชาตานจะนำไปสู่การรวบรวมอำนาจของโลก เมื่อถึงเวลานั้นผู้นำของโลกจะใช้อำนาจไสยศาสตร์ และเวทมนต์คาถา และลัทธิชาตานก็จะเป็นศาสนาประจำของโลก สิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ ลาเวย์ใช้ธงของโซเวียต

รัสเซียประดับห้องโถงใหญ่ของเขา นอกจากนั้น โรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับลัทธิชาตาน และร้านหนังสือใหญ่ ๆ ที่จำหน่ายหนังสือเหล่านี้ล้วนแต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลพรรคคอมมิวนิสต์

โดยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า ลัทธิชาตานไม่ใช่เป็นเพียงศาสนาใต้ดินเท่านั้น หากแต่มีนโยบายสำคัญทางด้านการเมืองด้วย ซึ่งเห็นได้จากหลักการที่คล้ายคลึงกับของไวส์เฮาท์ ซึ่งเป็นต้นตำหรับลัทธิชาตาน ลาเวย์ซึ่งก่อตั้งลัทธิพญามารชาตานและมาร์กซ์ ผู้ให้กำเนิดความคิดลัทธิคอมมิวนิสต์ จาก

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบด้านในปัจจุบัน เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายแห่งการจัดตั้งโลกคอมมิวนิสต์ภายใต้ผู้เผด็จการที่นับถือลัทธิพญามารชาตานั้น กำลังจะเป็นจริงขึ้นทุกขณะ

คอมมิวนิสต์จะสร้างสรรค์ สันติภาพ ความยุติธรรมอิสระเสรี ความรักที่แท้จริงตามโครงการของเขาตามที่โฆษณาชวนเชื่อไว้ได้อย่างไร ในเมื่ออำนาจสูงสุดที่หนุนหลังโครงการนี้คือ พญามารชาตานั้น ซึ่งเป็นฆาตกรตั้งแต่แรกเริ่ม (ดูพระธรรมยอห์น 8:44) นอกจากนั้น เราได้เห็นพฤติกรรมของคอมมิวนิสต์ ในรูปลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งการฆ่าคนถึง 120 ล้านชีวิตอย่างโหดเหี้ยม และขณะนี้ ลัทธิชาตานิยมได้เริ่มต้นถดถอยหน้าากออกแล้ว ทำให้เราเห็นเบื้องหลังของลัทธินี้ ที่เต็มไปด้วยฆาตกรรม การสังหารผลาญชีวิตอย่างเลือดเย็น และแม้กระทั่งการข่มขืนทำลายสตรีเพศอย่างอุจาดลามก

ในกรุง ลอส แอนเจลิส ตำรวจได้ค้นพบศพของครูสตรีคนหนึ่งที่ถูกฆ่าตาย เมื่อชันสูตรศพพบว่า หัวใจ ปอด และอวัยวะส่วนอื่นอีกบางส่วนของครูสตรีนั้นได้สูญหายไป จากการวิเคราะห์เจ้าหน้าที่สรุปว่า ฆาตกรได้นำอวัยวะที่สูญหายไปนั้น ไปประกอบพิธีเส้นไหว้บูชาชาตานิยม ในคดีฆาตกรรมอีกคดีหนึ่ง ฆาตกรซึ่งเป็นชายหนุ่มอายุ 21 ปี สารภาพต่อเจ้าหน้าที่ว่า “พญามารชาตานิยมเป็นนายของผม” ชายคนนั้นตัดแขนและขาของผู้เคราะห์ร้ายออก แล้วกินหัวใจของเขา เมื่อถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ค้นพบว่า ฆาตกรมีคัมภีร์ชาตานิยมเล่มหนึ่ง และมีกระดูกนิ้วมือของคนหลายชิ้นอยู่กับตัวเขา

เมื่อปี ค.ศ. 1971 ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ชายหนุ่มคนหนึ่งขอร้องให้เพื่อนของเขาอีกสองคนฆ่าเขาให้ตาย โดยอ้างว่า พญามารชาตานิยมจะชุบชีวิตของเขาให้ฟื้นขึ้นมาอีก แล้วจะแต่งตั้งให้เขาเป็นนายของภูตผีปีศาจกองหนึ่ง หญิงสาวที่นับถือลัทธิชาตานิยมคนหนึ่ง ซึ่งอ้างว่าได้เห็นพญามารชาตานิยมระหว่างการประกอบพิธีบูชา ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมฆ่าชายชราอายุ 62 ปีคนหนึ่ง โดยแทงด้วยมีดหลายครั้งจนชายชราคนนั้นเสียชีวิต ในขณะที่ทำพิธีเส้นไหว้บูชาตานิยม ณ ห้องซัง เธอสารภาพว่า “ดิฉันรู้สึกสนุกมากขณะที่ฆ่าเขา”

“ครอบครัว” แมนสัน ซึ่งเคยเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มัวสุขในเรื่องภูตผีปีศาจ คาถาอาคมและการประกอบกามราคะเป็นกลุ่ม พวกเขาได้ฆ่าชาวผิวขาวเจ็ดคนแล้วโยนความผิดให้แก่ชาวผิวดำ เพื่อยุแหย่ให้เกิดการสงครามปฏิวัติระหว่างชนผิวดำและชนผิวขาว หลังจากได้ฆ่าชาวผิวขาวทั้งเจ็ดคนอย่างโหดร้ายแล้ว พวกแมนสันก็นั่งลงรับประทานอาหารเย็นต่อหน้าศพเหล่านั้นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

นักศึกษาคนหนึ่ง ได้ไปเยี่ยมชมโบสถ์ของพญามารชาตานิยมแล้วเล่าให้ฟังว่า “ที่ทางเข้าโบสถ์ มีภาพของพระเยซูคริสต์ ซึ่งทำจากเศษหินหลากสี ฝังอยู่ ทุกคนที่เดินเข้าประตูโบสถ์ จะเหยียบขี้และถ่มน้ำลายลงบนใบหน้าของรูปพระเยซูคริสต์นั้นเป็นการลบหลู่พระองค์”

ขณะนี้ พวกที่ถือลัทธิซาตานซึ่งเกลียดชังพระเจ้า และองค์พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ ได้ออกมาสู่ สาธารณชนอย่างอิสระ อิทธิพลของพวกเขาได้แทรกซึมไปยังทุกส่วนของโลก แม้กระทั่ง ในโทรทัศน์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเครื่องหมายของยุคใหม่ หรือยุคแห่งการสิ้นสุดของโลกซึ่งพระเยซู คริสต์ได้ทรงทำนายไว้ พระองค์ตรัสถึงเวลานั้นว่า “ชนทุกประเทศทั่วโลกจะเกลียดชังท่านทั้งหลาย เพราะนามของเรา” (คูมัทธิว 24:9) นั่นหมายความว่า ในวาระสุดท้ายของโลก คริสเตียนทุกคนในทุก ส่วนของโลกจะถูกข่มเหงรังแก และประหัตประหารอย่างรุนแรง

วันสิ้นสุดของโลกกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว ในปัจจุบันนี้ เราได้ยินข่าวการสไตรค์ การประท้วง การเดินขบวนการก่อเหตุร้าย และเหตุวุ่นวายทั่วไป คำว่า “ปฏิวัติ” กำลังฝังอยู่ในความคิดของ คนทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศจีนหรือญี่ปุ่น โซเวียตรัสเซีย หรือประเทศที่เรียกตนเองว่า ประเทศ “คริสเตียน” เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เยอรมันตะวันตก ฟินด์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่น ๆ ในลาตินอเมริกา และแอฟริกา สถาบันจำนวนมากต่างอยู่ภายใต้อิทธิพล ของคอมมิวนิสต์หรือขบวนการปฏิวัติ พวกคอมมิวนิสต์จำนวนมากกำลังเป็นผู้นำสำคัญในวงการ การและในองค์กรต่าง ๆ คนเหล่านี้ได้ทุ่มเทกำลังและความคิดเข้าด้วยกัน เพื่อโค่นอำนาจรัฐบาล และ เปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ไม่ว่าจะโดยใช้กำลัง หรือโดยสันติวิธี

คริสตจักรกำลังมุ่งสู่ทางใด?

บาทหลวงชาวเวเนซุเอลาท่านหนึ่งกล่าว “คริสตจักรปัจจุบัน เป็นเหมือนพ่อค้า ที่จัดการจำหน่ายสินค้าซึ่งขายไม่ออกในขณะนี้ กล่าวคือ คริสตจักรไม่ได้เตือนให้สมาชิกรู้ถึงภัยของคอมมิวนิสต์ แต่ใฝ่ฝันที่จะอยู่ร่วมกับคอมมิวนิสต์อย่างสันติโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคอมมิวนิสต์ และคัดแปลงนโยบายตลอดจนหลักความเชื่อต่าง ๆ ให้เข้ากับลัทธิคอมมิวนิสต์”

คริสตจักรในปัจจุบันไม่เพียงแต่จะหุบปากเงียบ โดยไม่กล่าวสิ่งใดอันเป็นการต่อต้านคอมมิวนิสต์ แต่ยังคงลุ่มอล่วยต่อหลักการของคอมมิวนิสต์ด้วย แม้คริสตจักรมิได้ประกาศตัวเป็น “พี่น้อง” กับคอมมิวนิสต์อย่างเปิดเผย แต่ก็ได้อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับความคิดของการจัดตั้งรัฐบาลโลก เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสภาคริสตจักรสากลที่กรุง เจนีวา ได้ประกาศถึงวัตถุประสงค์ขององค์การนี้ เมื่อวันที่ 28 เดือนตุลาคม 1972 ทางสถานีโทรทัศน์ประเทศเยอรมันตะวันตกว่า “สภาคริสตจักรสากลอาจเป็นแบบอย่างให้แก่รัฐบาลโลกในอนาคต

ในการที่จะรวบรวมศาสนาทุกศาสนา รวมทั้งลัทธิคอมมิวนิสต์ ให้เข้าอยู่ในลัทธิศาสนาเดียวกัน จะต้องบิดเบือนความหมายที่แท้จริงของ “การประกาศพระกิตติคุณ” ตามคำสั่งของพระเยซูคริสต์ ตามความคิดของสภาคริสตจักรสากล การประกาศพระกิตติคุณเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนทัศนคติกับคนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ โดยอธิบายว่า เราต้องเคารพนับถือพระราชกิจของพระวิญญูณบริสุทธิในทุกรัฐบาลของโลก ไม่เพียงแต่ภายในขอบข่ายของศาสนาเท่านั้น แต่ภายในความเชื่อถือและอุดมคติทุกอย่างของโลกภายนอกด้วย หรืออีกนัยหนึ่ง พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่โลก โดยทางศาสนาทุกศาสนา และโดยลัทธิตลอดจนทุกอย่างที่มนุษย์เลื่อมใส เชิดชู

ในการประชุมผู้นำระดับโลก ของสภาคริสตจักรสากลที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 1973 ที่สว่างคินิวาส ในหัวข้อที่ว่า “ความรอดในปัจจุบัน” ผู้นำได้เสนอหลายครั้งว่า เราควรจะยอมรับลัทธิคอมมิวนิสต์ให้เท่าเทียมกับคริสตศาสนา ที่ประชุมได้ยกตัวอย่างหลักการปฏิวัติวัฒนธรรม ที่คอมมิวนิสต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบของสังคม เพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายของ “ความรอดในปัจจุบัน”

ผลของการประชุมในครั้งนั้น ที่ประชุมเสนอว่า คริสตจักรในประเทศตะวันตกควรงดเว้นการส่งมิชชันนารีไปยังประเทศอื่นชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใช้เงินนั้นสนับสนุน ขบวนการปลดแอกหรือขบวนการกอบกู้อิสรภาพต่าง ๆ (นั่นหมายถึงขบวนการปฏิวัติที่ใช้วิธีรุนแรง) “งานมิชชัน” หรืองานประกาศข่าวประเสริฐจึงกลับกลายเป็นงานทางการเมือง พวกเขาใช้หัวข้อการประชุมที่ใ้หุ้แบบคริสเตียน เช่น “ฟื้นฟูการประกาศ” หรือ ศัพท์ที่คริสเตียนใช้ เช่น “คืนดีกับพระเจ้า” แต่ให้ความหมายแตกต่างจากที่เป็นจริง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนระบบของสังคมโดยวิธีปฏิวัติ พวกเขากล่าวว่า นั่นคือการช่วยให้มนุษย์คืนดีกับพระเจ้าพวกเขาถือว่า การสนับสนุนการปฏิวัติในประเทศบราซิล หรือชิลี คือ

“งานของมิชชั่น” ในหนังสือ “ความรอดในปัจจุบัน” ของสภาคริสตจักรสากล พวกเขาได้เขียนบทความ บทหนึ่ง ตั้งชื่อว่า “รอดโดยเมา” (มาเซตง) ผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งของสภาคริสตจักรสากลกล่าวว่า “เรา ควรจะมองคุณลักษณะคอมมิวนิสต์ เยี่ยงเครื่องมือที่นำมาสู่ความทันสมัย ผู้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายในประเทศและสวัสดิภาพทางสังคมที่สำคัญยิ่ง”

คริสเตียนที่แท้จริงควรมีอุดมคติอย่างไร? ท่านจะยอมรับคริสตศาสนาโดยเสียสละความจริงและความรัก กระนั้นหรือ ท่านจะยอมรับเป้าหมายและวิธีการของคอมมิวนิสต์อย่างนั้นหรือ ท่านเห็นด้วยกับการปฏิบัติและการใช้กำลังเพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมหรือ คริสตจักรที่สูญเสียรากฐานแห่งความเชื่อในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ความหวัง และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเยซูคริสตเจ้านั้นจึงจะกระทำเช่นนั้นได้

คอมมิวนิสต์จะยอมอะลุ่มอะล่วยต่อความคิด ของพวก “คริสเตียน” หากการกระทำเช่นนั้นจะ นำผลประโยชน์มาสู่พวกเขา แต่ตราบไคที่คริสตจักรทั่วไปลืมเบื้องหลังที่แท้จริงของพวกคอมมิวนิสต์ ตราบนั้น พวกเขาจะหันเข้าสู่ “คริสตจักรสากล” “ที่ไม่เชื่อพระเจ้า คริสตจักรสากลในปัจจุบัน จึงเป็น เครื่องมือที่คอมมิวนิสต์ใช้ในการนำไปสู่รัฐบาลสากล อันเป็นรัฐบาลที่จะต่อต้านความเชื่อของคริสเตียน คำพยากรณ์ในพระธรรมวิวรณ์กำลังจะเป็นความจริง พระธรรมวิวรณ์บทที่ 17 กล่าวถึงคริสตจักร ที่ละทิ้งความเชื่ออันถูกต้อง จนกลายเป็นหญิงแพศยา เมื่อผู้ต่อต้านพระคริสต์ปรากฏตัว คริสตจักรหรือ หญิงแพศยานั้นจะร่วมมือกับเขา (ดูพระธรรมวิวรณ์ 17:1,3) แล้วนำวิบัติมาสู่คริสเตียน

คำถามที่สำคัญที่ยังข้อหนึ่ง ที่คริสเตียนต้องถามตัวเองในปัจจุบันคือ “ข้าพเจ้าพร้อมแล้วหรือยัง ที่จะทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ แม้กระทั่งเสียสละชีวิตเพื่อพระองค์” พระเยซูคริสต์ตรัสสั่งให้สาวกของพระองค์ทุกคน “จงเตรียมพร้อม” เสมอเพื่อจะสามารถเผชิญต่อเหตุการณ์อันเลวร้ายในอนาคตอันใกล้นี้ได้

เราเตรียมตัวให้พร้อมเสมอได้โดย
ฟื้นฟูความเชื่อ และความวางใจในพระบิดาเจ้าของเราเสมอ
ถวายกายและใจของเราแก่พระเจ้าใหม่ทุกวัน
มองไปยังพระคริสต์
ต่อต้านความบาปในชีวิตประจำวันของเราทุกวัน
เข้าใจถึงสิทธิพิเศษของเรา ในการทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์
เข้าใจถึงหน้าที่ของเราในการรับช่วง “การทนทุกข์ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่” เพื่อเห็นแก่คริสตจักรคือ พระกายของพระองค์ (ดู โคโลสี 1:24)

การเตรียมตัวเพื่อเผชิญความทุกข์ทรมาน

เชื่อฟังวางใจในพระเจ้าทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้

เราต้องนึกถึงความจริงเกี่ยวกับอนาคต ถ้าการข่มเหงรังแกคริสเตียนเกิดขึ้นในห้องที่ของเรา จะมีคริสเตียนสักกี่คนที่จะสตัยซ์ชื่อต่อพระเจ้าจนถึงที่สุด ถ้าพิจารณาตามกำลังของเราเองแล้วจะไม่มีใครสามารถทนต่อความทุกข์ทรมานนั้นได้เลย แต่ถ้าเราให้พระเจ้ามีส่วนในการทนทุกข์ของเรา เราจะมั่นใจในชัยชนะของเราได้ เพราะพระองค์ทรงมีพลังอำนาจทุกอย่างที่เราขาด และจะประทานพลังของพระองค์ให้แก่เรา ในยามที่เราต้องเผชิญการข่มเหงรังแก ฉะนั้น เราต้องสลัดความคิดที่ว่า ในอนาคตเราต้องกีดกันอดทนด้วยตัวของเราเอง แต่โปรดจำไว้เสมอว่า เรามีพระบิดาเจ้าผู้สถิตอยู่กับเราเสมอ พระองค์จะประทานกำลังอย่างเพียงพอให้แก่เราในการทนทุกข์ทุกอย่าง ความสามารถมากหรือน้อยของเราเองในการอดทน จึงไม่เป็นที่สำคัญ พระเจ้าทรงสัญญาแก่ทุกคนที่รู้สึกอ่อนแอว่า “ความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” (2 โครินธ์ 12:9)

เราต้องฝึกฝนการวางใจ ในพระสัญญาของพระเจ้าตั้งแต่วันนี้ โดยนึกถึงพระสัญญาของพระองค์เสมอ พระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย” (ฮีบรู 13:5) “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกำลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา” (อิสยาห์ 41:10) เมื่อมีปัญหาที่มีความทุกข์ยากลำบาก หรือความหวาดกลัว เราควรเข้าใกล้พระเจ้าทันที โดยการอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ ถึงปัญหาทุกอย่างที่เรากำลังเผชิญ หากความวิตกกังวล และความหวาดกลัวเกิดขึ้นแก่ท่านอย่างจับใจ จงอธิษฐานดังนี้

“พระบิดาเจ้าที่รักของข้าพระองค์ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างโลก พระองค์ได้ทรงกำหนดเหตุการณ์ทุกอย่าง ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ไว้แล้ว แม้แต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาที่ข้าพระองค์เผชิญความทุกข์ทรมาน พระองค์ทรงรู้จักพระองค์ ทรงรู้อุปนิสัยและความสามารถของข้าพระองค์ พระองค์ทรงรู้ว่า ข้าพระองค์แข็งแรงหรืออ่อนแอปานใด ก่อนที่พระองค์จะทรงอนุญาตให้ความทุกข์ใด ๆ เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ พระองค์ทรงใคร่ครวญถึงกำลังของข้าพระองค์ก่อน ข้าพระองค์จึงมั่นใจว่า พระองค์จะไม่ทรงให้การทดลองใด ๆ เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ เกินกำลังที่ข้าพระองค์จะทนได้

พระบิดาที่รัก หากผู้หนึ่งผู้ใดมุ่งร้ายต่อข้าพระองค์ พระองค์ตรัสเพียงคำเดียวเท่านั้น แผนร้ายทุกอย่างของเขาก็จะล้มเหลว ผู้ที่ข่มเหงข้าพระองค์จะไม่สามารถทำอะไรแก่ข้าพระองค์เกินกว่าที่พระองค์ได้ทรงอนุญาต และพระเยซูคริสต์จะประทานกำลังให้แก่ข้าพระองค์ ที่จะอดทนจนถึงที่สุด

พระเยซูคริสต์เจ้า ขอทรงโปรดรับชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยินดีทนทุกข์ทรมาน และเสียดสละชีวิตเพื่อพระองค์ด้วยความรัก และความกตัญญู เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์และได้ประทานความรอดพ้นบาปแก่ข้าพระองค์ โดยการทนทุกข์ทรมานและการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อข้าพระองค์”

หากเราเข้าไปใกล้พระองค์และวางใจในพระองค์อย่างแท้จริงพระองค์จะทรงช่วยเราในยามที่เราต้องการ แต่เราต้องเข้าไปใกล้พระองค์ด้วยใจถ่อม ขอมสารภาพความผิดบาปทุกอย่างของเราต่อพระองค์ พระองค์พอพระทัยที่จะช่วยคนที่ถ่อมตัว และจะทรงอยู่ใกล้เราในยามที่เราเผชิญความทุกข์ทรมาน พระองค์จะทรงรับผิดชอบเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแก่เรา จะทรงสำแดงความมหัศจรรย์ เพื่อช่วยเราให้พ้นภัยอันตราย หากพระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ศัตรูทำร้ายเรา ก็จะไม่มีผู้ใดทำร้ายเราได้

เมื่อไม่นานมานี้ สตรีคนหนึ่งไนรัสเซียถูกจับไปขังไว้ในห้องแคบ ๆ สำหรับทรมานนักโทษ ในเวลากลางคืน เธอต้องนอนบนพื้นซีเมนต์ที่เย็นเฉียบ ขณะนั้น อยู่ในระหว่างหน้าหนาว อากาศหนาวเย็นมาก เธอไม่มีผ้าห่มที่จะคลุมตัว แต่เธอก็เป็นพยานในเวลาต่อมาว่า “ทุกคืน เมื่อดิฉันนอนลงบนพื้นที่ยื่นเฉียบเหมือนน้ำแข็ง ดิฉันมอบชีวิตของดิฉันไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า แล้วการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น ดิฉันรู้สึกว่ามีอากาศที่อุ่นมาล้อมรอบตัวดิฉันไว้ตลอดคืน ทำให้ดิฉันนอนหลับสบาย”

เมื่อพระเจ้าทรงจัดขวาง พวกวายร้ายที่มุ่งหน้ามาหาเราก็จะไม่สามารถทำอันตรายต่อเราได้ แต่หากถึงเวลาที่เรากำลังเสียดสละชีวิตเพื่อพระองค์ พระองค์จะทรงสำแดงความมหัศจรรย์เช่นเดียวกัน เพื่อเราจะเสียดสละชีวิตโดยปราศจากความกลัว เหมือนดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ชะเตฟาโนในพระธรรมกิจการ ขณะที่ท่านถูกขังด้วยก้อนหิน จิตใจของท่านเปี่ยมล้นด้วยความปีติยินดีจน “หน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์” (กิจการ 6:8, 15)

หลายปีผ่านมาแล้ว ผู้ปกครองคริสตจักรเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในประเทศคอมมิวนิสต์ ถูกจับไปลงโทษ เพราะความเชื่อของเขามีสื่อต่อพระคริสต์ เขาถูกเข็ญอย่างทารุณ แล้วถูกจำขังไว้ในคุก และสองสามวันต่อมา เขาถูกปล่อยตัวโดยไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงในวันอาทิตย์ เขาเป็นพยานต่อคริสเตียนที่ชุมนุมกันนมัสการพระเจ้าว่า “เมื่อผมถูกเข็ญถึง 240 ครั้ง ผมนึกถึงชะเตฟาโนที่ถูกขังด้วยก้อนหิน แล้วผมก็ได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับชะเตฟาโน คือผมมองเห็นพระเยซูคริสต์อยู่เบื้องบนพระองค์ทรงปลอบโยนผม ผมรู้สึกประจักษ์มีมือมาปิดบังหลังที่แตกร้าวของผมไว้ จนผมไม่รู้สึกปวดอีกต่อไปเลย แล้วพระคริสต์ตรัสกับผมว่า อีกสองสามวันเท่านั้น ผมก็จะเป็นอิสระ และผมก็ได้รับอิสรภาพจริง ๆ ดังที่พวกท่านเห็นอยู่นี้”

พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระองค์จะไม่ทรงลืมนุตรของพระองค์ ที่ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ทนทุกข์ทรมานเพื่อพระนามของพระองค์พระองค์จะ

ทรงปลอบโยนเขา และช่วยเหลือเขา ด้วยเหตุนี้การเตรียมพร้อมประการแรก สำหรับเผชิญกับความทุกข์ทรมานในอนาคตก็คือ เข้าใกล้พระเจ้าทันทีด้วยการอธิษฐาน และด้วยการไว้วางใจในพระองค์ ในขณะที่ท่านกำลังทนทุกข์ทรมาน ท่านอาจไม่สามารถอธิษฐานยืดยาวได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น ท่านจะอธิษฐานสั้น ๆ ดังนี้ “พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ไว้วางใจพระองค์” จงอธิษฐานโดยกล่าวประโยคนี้นี้บ่อย ๆ แล้วท่านจะประสบฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เพราะเราจะได้รับตามความเชื่อของเรา

ติดสนิทกับพระเจ้า แล้วจะเข้มแข็ง

การติดสนิทกับพระเจ้า หมายถึง การกระทำตามพระประสงค์ทุกอย่างของพระองค์ พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเตรียมพร้อมที่จะทำตามพระประสงค์ทุกอย่างของพระบิดา โดยทรงพร้อมเสมอที่จะทนทุกข์ทรมาน ถูกจำขัง ถูกใส่ร้าย ถูกเมิ่นตื เมื่อพวกทหารของปุโรหิตมาจับพระองค์ พระองค์ทรงเผชิญหน้าพวกเขาด้วยความเข้มแข็ง และประกาศว่า “เราคือผู้นั้น” เมื่อเรายินดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า โดยทำตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์จะทรงช่วยให้เราเข้มแข็ง ในยามที่เราประสบเหตุร้าย

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เกรียงไกร พระองค์ทรงสามารถปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ การติดสนิทอยู่กับพระคริสต์ จึงหมายถึงการมีพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ผู้มีอำนาจสูงสุดอยู่ฝ่ายเราเสมอ ซึ่งทำให้เราสามารถเอาชนะเหตุร้ายทุกอย่างได้

การติดสนิทกับพระเจ้า โดยการทำตามพระประสงค์ของพระองค์เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝน หลายครั้ง ความปรารถนาของเราขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า เราทำตามความคิดเห็นของเราแทนที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ เป็นเหตุให้ความสนิทสนมของเรากับพระเจ้าถูกทำลายลง แล้วหลังจากพระเจ้าที่จะช่วยให้เราเอาชนะความทุกข์ทรมานก็พลอยถูกทำลายไปด้วย ทำให้เราไม่สามารถยืนหยัดทนต่อความทุกข์ได้ เพราะในกรณีเช่นนั้นเราไม่เพียงแต่ต้องต่อสู้กับศัตรูเท่านั้น เรายังต่อสู้กับพระเจ้าด้วยซึ่งจะเพิ่มความทุกข์ทรมานให้แก่เราถึงสองเท่า

คำอธิษฐานที่ว่า “พระบิดาเจ้า ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” ควรจะติดอยู่ที่ริมฝีปากของเราเสมอ เราควรฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติตามพระทัยของพระเจ้า โดยการอ่อนน้อมต่ออำนาจการปกครองที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้น เราต้องฝึกฝนที่จะปฏิเสธความคิดและความปรารถนาของเราที่ขัดต่อพระทัยของพระเจ้า เราต้องอ่อนน้อมต่อพระเจ้า แม้การยอมทำตามพระทัยของพระเจ้านั้นจะหมายถึงการสูญเสียชีวิต แต่ขณะเดียวกัน เราควรจะเข้าใจถึงความรักและพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเรา พระเจ้าทรงรักเรา พระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อเราย่อมดีเลิศ เราอาจไม่เข้าใจพระประสงค์ทุกอย่างของพระเจ้าได้ทันที แต่เมื่อเรานึกถึงความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา เราก็สามารถกล่าวว่า “พระบิดาเจ้าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” “แล้วแต่พระองค์” ต้องเป็นคำตอบของเราทุกครั้ง เพื่อความปรารถนาในชีวิตของเราจะสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า

พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสว่า “จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน” (ยอห์น 15:4) ถ้าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระคริสต์ ไม่ว่าจะความทุกข์ หรืออันตรายใด ๆ จะเกิดขึ้นแก่เรา เราจะไม่กลัว เพราะ “ใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกัณดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโทษภัยหรือการถูก

คมคาบ... ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใด ๆ อื่น ที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลาย ขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ แต่ไว้ในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหนือสิ้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย...” (พระธรรม โรม 8: 35, 38, 39, 37)

เพ่งมองไปยังพระคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้าของชัยชนะ

จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่คริสเตียนในอนาคต? เราจะเห็นคริสเตียนถูกรบกวนทั้งร่างกายและจิตใจ เราจะเห็นฝูงชนที่บ้าคลั่งบุกเข้าไปในบ้านของคริสเตียน จูดกระชากและทำร้ายคริสเตียน ความคิดอันมืดมนของซาตานจะทำให้คริสเตียนสะเทือนสะท้าน นี่แหละเป็นสิ่งที่พญามารซาตานมุ่งหวังที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียน เพราะมันเป็นผู้ยوغส่งเสริมให้มีการข่มเหงรังแกพวกเรา บุคคลใดก็ตามที่มีความหวาดกลัวพญามาร จะไม่สามารถเข้าสู่รับในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณได้ และจะไม่มีวันได้รับชัยชนะเลย แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์โดยปราศจากความกลัว ชัยชนะก็จะเป็นของเขา

ในช่วงเวลาแห่งการจ้องล้าจ้องผลาญเช่นนี้ เราจะต้องเข้มแข็ง และจะไม่มีใครสู้เราได้ ถ้าหากเรามองไปยังพระเยซูคริสต์ เราจะต้องละสายตาไปจากสิ่งที่น่าขยะแขยง ความเกลียดชังและความชั่วร้ายอันเกิดจากพลังมืด ถ้าหากเรายังหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้ เราก็จะประสบกับความพ่ายแพ้และความท้อแท้ใจเราต้องหันเหจากสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ แล้วเพ่งไปยังพระคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้าของชัยชนะ พระองค์ทรงทำลายกิจการของมารและนรกอย่างไม่หยุดยั้ง พระองค์ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของชัยชนะ เป็นผู้ประทานความเข้มแข็งให้แก่เรา และทำให้เรายืนหยัดต่อสู้อย่างมั่นคง วิถีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งในปัจจุบันและอนาคตก็คือการเพ่งมองไปยังพระคริสต์

เมื่อเราเบนสายตาไปยังพระเยซู สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นจิตใจที่เต็มไปด้วยความหวาดผวาของเรา ก็จะได้รับ การปลอบประโลมทั้งในยามนี้และในยามที่มีการข่มเหงรังแกในวันหน้า การมองไปที่พระผู้ช่วยให้รอดของเรา จะทำให้สภาพของเราเปลี่ยนแปลง เมื่อเราเห็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงทนทุกข์ ทรงได้รับความอดสูและทรงมงกุฎหนาม ความปรารถนาที่จะทนทุกข์เพื่อพระองค์ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเรา เมื่อเราเห็นความทุกข์ของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงสำแดงความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดแก่เรา แต่ถ้าหากเราไม่ตระหนักถึงความทุกข์ของพระองค์ เราก็จะไม่สามารถทนทุกข์เพื่อพระองค์ได้ ปัจจุบัน เราจำต้องพิจารณาใคร่ครวญถึงการทนทุกข์ของพระองค์ให้มากยิ่งขึ้น แล้วเราก็จะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์เป็นที่สุด และจะดูเหมือนว่าความทุกข์ยากของเรานั้น เป็นเรื่องเล็กน้อยเสียเหลือเกิน

พระเยซูทรงตักเตือนเราว่า “จงมองดูที่เรา เมื่อความยุ่งยากเกิดขึ้นแก่เจ้า แล้วความมืดมนในจิตใจของเจ้าก็จะกลายเป็นแสงสว่าง” พระพักตร์ของพระองค์ประดุจดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงอันเจิดจ้าเข้าสู่จิตใจของเรา จะเปลี่ยนความมืดในจิตใจของเราให้เป็นความสว่าง

เราต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับอนาคต พระเยซูคริสต์เตือนเราเสมอว่า “จงเฝ้าระวัง!” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง พระองค์ตรัสให้เราตระหนักถึงความสำคัญของสมัยปัจจุบัน และหมายสำคัญที่บ่งถึง

วาระสุดท้ายของโลก ขณะนี้ “เงาวิปโยค” กำลังคืบคลานใกล้เข้ามาแล้ว เราจำเป็นต้องฝึกฝนในการแสวงหาพระเยซูด้วยสายตาแห่งความเชื่อของเรา

พระพักตร์ของพระเยซูงามล้ำเลิศเป็นที่สุด และแผ่รัศมีไปทั่วจักรวาล เมื่อเรามองไปที่พระพักตร์ของพระองค์ เราก็จะได้รับฤทธิ์อำนาจจากพระองค์ เมื่อเราดกอยู่ในสภาวะแห่งความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส พระองค์ก็จะทรงผินพระพักตร์ที่เปล่งปลั่งมายังเรา แล้วจิตใจของเราก็จะได้รับการปลอบประโลมสันติสุข และความยินดีอันประเสริฐ

เรามีเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการฝึกฝน ฉะนั้นเราจะต้องเริ่มฝึกฝนมองการทนทุกข์ทรมานของพระเยซู เสียแต่บัดนี้เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจให้พร้อม สำหรับการทนทุกข์ทรมานครั้งใหญ่ที่จะมาถึง ขณะนี้สิ่งสำคัญก็คือ เราจะต้องมองข้ามปัญหาต่าง ๆ ไม่ต้องไปกังวลใจกับมัน อย่าปล่อยให้มันมีอำนาจเหนือเรา เราต้องหันเหความสนใจไปจากปัญหาเหล่านี้และมองไปยังพระเยซูผู้ทรงครอบครองฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก แล้วพระองค์ก็จะทรงช่วยเหลือเราตามพระสัญญาที่พระองค์ทรงมีต่อเราว่า “เราจะช่วยเจ้า” เมื่อชั่วโมงแห่งความมืดมนมาถึง พระองค์ก็จะทรงฉายแสงแห่งความรักที่ก่อปรด้วยพลังและสง่าราศี เข้าทำลายความมืดมนนั้นจนหมดสิ้น

เมื่อเรามองไปยังพระคริสต์ เราก็จะไม่ต้องเผชิญกับผู้ที่ทำให้เราทนทุกข์อีกต่อไป เราจะไม่คำนึงถึงความทุกข์ความหวาดกลัว พระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าและพระมหากษัตริย์ของเราจะเต็มเปี่ยมในชีวิตจิตใจของเรา และเราจะได้รับพลังซึ่งมาจากการมองพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะและผู้ทรงทนทุกข์เพื่อเรา

พระเยซูทอดพระเนตรดูเรา ด้วยความรักของพระองค์คอยทำให้ฟังพระองค์ และมองไปยังพระองค์ในท่ามกลางความทุกข์ทรมาน พระนามของพระองค์เป็นบ่อกำเนิดพลังอันยิ่งใหญ่และพระองค์คอยทำให้เราออกพระนามของพระองค์ ดูเถิดเกี่ยวกับที่เรามองพระองค์ว่า “พระเยซูองค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์” ในเมื่อต้องประสบกับความเศร้าสลดและความทุกข์ยากในชีวิตประจำวันของเรา เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะมองไปยังพระองค์และเรียกร้องพระนามของพระองค์เราจำเป็นต้องสลัดการหมกมุ่นอยู่กับตัวเองและปัญหาของเรา แต่ให้เราไตร่ตรองความทนทุกข์ของพระองค์แทน แล้วความทุกข์ของเราก็จะค่อย ๆ เลือนหายไปเราจำเป็นต้องวางใจในพระสัญญาของพระองค์เกี่ยวกับความรัก ความช่วยเหลือ และพยานภาพของพระองค์ และเมื่อเรามองไปยังพระองค์ เรียกร้องพระนามแห่งชัยชนะของพระองค์เราก็จะหลุดพ้นจากความสิ้นหวังทั้งหลายทั้งปวง ความปลอบประโลมใจก็จะเข้ามาแทนที่

“เรามีได้อยู่อย่างเดี๋ยวดาย

เพราะพระเยซู องค์พระผู้ช่วยให้รอด

และเจ้าแห่งชัยชนะของเรา ทรงอยู่เคียงข้างเรา

และร่วมทนทุกข์ทรมานกับเรา”

ฝึกฝนตนในการสู้รบฝ่ายวิญญาณจิต

ในระหว่างที่คริสเตียนได้รับการข่มเหงรังแก พญามารซาตานจะโจมตีคริสเตียน โดยให้คนที่โหดร้ายทารุณที่สุดทำร้ายเราทำให้เราพ่ายแพ้ แล้วจุดประกายมงกุฎในสวรรค์ออกจากเราพญามารซาตานจะโจมตีจุดอ่อนแอของเราและทำลายเรา โดยอาศัยความบาปที่เรายังกระทำอยู่ เช่น ความกลัวที่จะรับความทุกข์ทรมาน ความขลาด ความคือ การไม่เชื่อฟังจิตสำนึกผิดและชอบของเรา การชอบคำสรรเสริญเยินยอของผู้อื่น ตลอดจนการวางใจในมนุษย์และสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา มากกว่าไว้วางใจในพระเจ้า

การสู้รบฝ่ายวิญญาณจิตที่เราต้องฝึกฝนประการแรก จึงเป็นการต่อสู้กับความบาป พระเจ้าได้ตรัสสั่งให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงเราอยู่ และบาปที่เกาะแน่น (ดูพระธรรมฮีบรู 12:1) เพราะบาปทำให้เราอ่อนแอ ถ้าเราต้องฟังคำสรรเสริญเยินยอของมนุษย์เสมอ กลัวจะทำให้คนอื่นไม่พอใจ และคิดแต่เอาอกเอาใจคน ก็เท่ากับเป็นการผูกมัดตัวเองให้อยู่ภายใต้อำนาจของพญามารซาตาน ทำให้เราพ่ายแพ้ต่อความทุกข์ทรมาน

พระธรรมวิวรณ์กล่าวถึงคริสเตียน ที่ถูกข่มเหงรังแกว่า “เขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก...” (พระธรรมวิวรณ์ 12:11) เมื่อเราเอ่ยคำว่า “ชัยชนะ” นั้นย่อมหมายถึงการสู้รบ จะไม่มีผู้ใดรับชนะหรือพ่ายแพ้ หากไม่มีการสู้รบ เราจะต้องต่อสู้กับความบาปจนถึงที่สุด จึงจะเอาชนะความบาปได้ เมื่อท่านเผชิญกับการถูกข่มเหงรังแก ท่านจะได้รับการทดลองอย่างน่ากลัวที่จะให้ท่านกระทำบาป แต่หากท่านฝึกฝนตนเองที่จะเอาชนะความบาปในเวลานี้ ท่านก็จะสามารถเอาชนะความบาปในวันข้างหน้า

การเป็นคริสเตียน มิใช่อยู่ที่การรู้คำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้น แต่อยู่ที่การดำเนินชีวิตของเรา เราจะต้องดำเนินชีวิตประจำวันตามพระคำรัสของพระเยซูคริสต์ และทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า นั่นรวมถึงการต่อสู้กับความบาปอย่างสุดกำลังของเรา ขอมสารภาพความบาปของเราต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ เมื่อเราทำผิด เราต้องยอมรับความผิดของเรา และกล่าว ขอภัยว่า “กรุณาอภัยให้แก่ผม (ดิฉัน) ด้วย ผมผิดไปแล้ว” เมื่อได้สารภาพความผิดบาปแล้ว เราจะต้องหันหลังให้แก่ความผิดบาปนั้นอย่างแท้จริง

ในขณะที่การข่มเหงรังแกกำลังเกิดขึ้นแก่คริสเตียน เราจะต้องยืนหยัดอยู่ฝ่ายพระคริสต์ โดยเป็นพยานถึงพระองค์ ในปัจจุบันนี้ พระนามของพระเยซูคริสต์เป็นที่ดูหมิ่นเหยียดหยามและเยาะเย้ยในสถานที่หลายแห่ง ภาพยนตร์ในปัจจุบันบางเรื่องได้หมิ่นประมาทพระเยซูคริสต์อย่างร้ายกาจที่สุด จนไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าเหลืออยู่แม้แต่น้อย ถ้าเราเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ เราจะต้องลุกขึ้นประกาศความจริงให้โลกรู้เกี่ยวกับพระองค์พยานที่แท้จริงจะกล้าให้คนเย้ยหยันว่า เป็นคน “ล้ำสมัย” คน “บ้า

ศาสนา” เราจะไม่หุบปากเงียบ หรือยอมตามฝูงชน เพื่อจะแลกเปลี่ยนกับการยกย่องจากฝูงชนว่าเป็นคนใจกว้าง ทันสมัย

เราจะต้องยืนหยัดต่อสู้กับคริสตจักรสากลที่เทียมเท็จด้วยที่ไม่ยอมรับว่า พระเยซูคริสต์เท่านั้นทรงสามารถช่วยคนบาปให้ได้รับความรอดได้ แต่กลับรวบรวมศาสนาและความเชื่อทุกอย่างของมนุษย์เข้าเป็นศาสนาเดียวกัน แล้วบิดเบือนความหมายที่แท้จริงในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ พวกเขาประกาศถึงการพัฒนาสังคมแทนที่จะประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องต่อสู้กับความบาปในชีวิตของเราอย่างจริงจัง ต่อต้านการยอมคล้อยตามสังคมน และคำสอนผิด ๆ เกี่ยวกับความรัก ตลอดจนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคริสเตียน

สิทธิพิเศษในการทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์

คริสเตียนทุกคนควรถือว่า การทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์เป็นสิทธิพิเศษหรือเกียรติอันสูงส่งของเรา เพราะเรามีได้ทนทุกข์เพื่อลัทธิ หรือเพื่อผู้นำที่เต็มไปด้วยความผิดบาปและข้อบกพร่องต่าง ๆ แต่เราทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจ เกียรติยศสูงสุด ทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มล้นด้วยความรัก ความชอบธรรมและสัจธรรม ไม่มีผู้ใดในโลกเปรียบพระองค์ได้ นอกจากพระองค์ทรงความยิ่งใหญ่ในทุกด้าน ยังทรงเสียสละทุกอย่างเพื่อเราด้วยความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา พระองค์ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ในสภาพที่ต่ำต้อยที่สุด ทรงให้มนุษย์คูหมั่นเหยียดหยามพระองค์ทรงรับความทุกข์ทรมานทุกอย่าง จนกระทั่งสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา ในเวลานี้พระเยซูคริสต์ทรงเรียกเราทุกคนให้ทนทุกข์เพื่อพระองค์ เราจึงควรตอบสนองพระองค์ด้วยความรักของเรา

การที่คนบาปอย่างเราสามารถทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ นับว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งยิ่งของเรา เพราะหลังจากที่เราได้ทนทุกข์เพื่อพระองค์แล้ว เราจะครอบครองร่วมกับพระองค์ด้วย และโดยการทนทุกข์ทรมานนี้ เราจึงเป็น “สหายร่วมงานกับพระเจ้า” และเป็น “เครื่องมือที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้” เพื่อก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์ พระเจ้าทรงเรียกอาจารย์เปาโลให้รับใช้พระองค์ด้วยการทนทุกข์ทรมานเช่นกัน พระเยซูคริสต์ตรัสถึงอาจารย์เปาโลว่า “เราจะสำแดงให้เขาเห็นว่า เขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพราะนามของเรา” (พระธรรมกิจการ 9:16) คริสเตียนที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อพระคริสต์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ต่างถือว่าการทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์เป็นเกียรติอันสูงยิ่ง ที่พระเจ้าประทานให้แก่คนที่พระองค์พอพระทัย อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ มิใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั้น แต่ให้ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วย (พระธรรมฟิลิปปี 1:29)

คริสเตียนที่รักพระเยซูคริสต์อย่างสุดจิตสุดใจ จะรู้สึกปีติยินดีเมื่อต้องทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ พวกเขาอดทนต่อชีวิตที่อยู่ในสภาพต่ำต้อย ได้รับการดูถูก เหยียดหยาม ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับความผิดหวังนานาประการ เพราะความรักของเขามีต่อพระคริสต์ ความสามารถในการอดทนเพื่อพระเยซูคริสต์เจริญเติบโตได้โดยการฝึกฝนในชีวิตประจำวัน ในการมอบชีวิตของเราให้แก่พระคริสต์ ในก้าวแรกเราอาจพูดได้ว่า “พระเยซูคริสต์เจ้า ในฐานะที่เป็นสาวกของพระองค์ ข้าพระองค์ควรจะทนทุกข์ลำบากเพื่อพระองค์” ในก้าวต่อมาเราจะสามารถพูดได้ว่า “ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะทนทุกข์ลำบากเพื่อพระองค์” เมื่อมาถึงก้าวที่สามเราก็จะสามารถพูดได้ว่า “การทนทุกข์ลำบากเพื่อพระองค์นั้นเป็นเกียรติอันสูงยิ่งของข้าพระองค์”

หากความหวาดกลัวเกิดขึ้นในจิตใจของท่าน เมื่อท่านนึกถึงภาพการข่มเหงรังแกคริสเตียนในอนาคต การหลั่งเลือดเพื่อการปฏิบัติ การทรมานร่างกาย และทารุณกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดแก่คริสเตียน ขอให้ท่านนึกถึงถ้อยคำที่ว่า “เพื่อพระคริสต์” แล้วความหวาดกลัวก็จะสูญหายไป เพราะการทนทุกข์ “เพื่อพระคริสต์” เป็นสิทธิพิเศษของเรา

การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ยังช่วยเพิ่มพูนความเชื่อให้แก่คริสเตียน ทำให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเด็กชายอายุสิบขวบคนหนึ่ง ถ้ามคริสเตียนที่ไปเยี่ยมคริสตจักรในประเทศรัสเซียว่า “ท่านทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์อย่างไรบ้าง?” เด็กชายคนนี้อยู่ร่วมกับพี่น้องของเขาในค่ายกักกันระหว่างที่บิดามารดาของเขาถูกจับไปจำคุก เพราะเห็นแก่พระคริสต์เมื่อครอบครัวนี้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ พวกเขาพบว่าความเชื่อของพวกเขาได้เพิ่มพูนขึ้น ระหว่างที่รับทุกข์ทรมานนั้น แม้แต่เด็กชายอายุสิบขวบคนนั้น ก็รู้สึกว่ ประสพการณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่คริสเตียนทุกคนจะต้องได้รับก็คือ การทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์เพราะเขาตระหนักว่า การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์เป็นเกียรติ และเป็นสิทธิพิเศษของคริสเตียน

แต่เราสามารถเข้าใจสิทธิพิเศษ ของการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ได้อย่างถ่องแท้ ก็ต่อเมื่อเราได้ไปเมืองสวรรค์ และเห็นมงกุฎที่สะท้อนแสงระยิบระยับบนศีรษะของคนเหล่านั้น ที่ได้ทนทุกข์ทรมานเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้า

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจะเป็นสุข เมื่อคนทั้งหลายจะเกลียดชังท่าน และจะไล่ท่านออกจากพวกเขาและจะประนามท่าน และจะเหยียดชื่อของท่านว่าเป็นคนชั่วช้าเพราะท่านเห็นแก่บุตรมนุษย์ ในวันนั้น ท่านทั้งหลายจะชื่นชมและเต้นโลดด้วยความยินดี เพราะคุณเกิดบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์...” (พระธรรมลูกา 6:22,23)

พระประสงค์อันเลิศประเสริฐของพระเจ้า

อาจารย์เปาโล กล่าวในจดหมายฉบับหนึ่งของท่านว่า “ข้าพเจ้าปลื้มปิติในการที่ได้รับความทุกข์เพื่อท่าน” เพราะการทุกข์ยากของท่าน จะนำผลประโยชน์อย่างมหาศาลมาสู่คริสตจักรและช่วยให้ข้าพเจ้าประเสริฐแห่งความรอดเผยแผ่ออกไป อย่างกว้างขวาง ทำให้คนจำนวนมากได้รับความรอด การทนทุกข์ของเปาโลจึงเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อเห็นแก่คริสตจักร ซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์

หากเราเข้าใจว่า การที่เราทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์นั้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อันล้ำค่า เราก็สามารถยืนมั่นอยู่ในท่ามกลางความทุกข์ทรมานต่าง ๆ ได้ เพราะเรารู้ว่า การทนทุกข์ทรมานนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทรมาน และได้ถวายพระชนมชีพของพระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่โทษความผิดบาป แล้วนำความรอดมาสู่มนุษย์ การทนทุกข์ทรมานของเราเพื่อพระคริสต์ จึงเป็นการช่วยให้พระประสงค์อันนิรันดร์ของพระเจ้าสำเร็จ

พระเจ้ามีพระประสงค์ ไม่เพียงแต่ให้เราทนทุกข์ทรมานเพื่อเราจะนำข้าพเจ้าประเสริฐแห่งความรอดไปสู่คนที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วเท่านั้น การทนทุกข์ทรมานนั้นยังช่วยเตรียม “เจ้าสาวแห่งพระเมษโปดก” หรือคริสตจักรของพระองค์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่พิธีมงคลสมรสกับเจ้าบ่าว ซึ่งเสด็จถึงพระเยซูคริสต์ด้วย เพราะโดยข่มเหงรังแก และความทุกข์ยากลำบาก คริสตจักรจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และพร้อมที่จะพบพระเยซูคริสต์ เมื่อพระองค์เสด็จกลับมารับคริสตจักรของพระองค์ โดยเหตุนี้อาจารย์เปาโลจึงกล่าวว่า “เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงยอมทนทุกข์ทุกอย่าง เพราะเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้แล้วนั้น เพื่อเขาจะได้รับความรอดซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ พร้อมทั้งศักดิ์ศรีนิรันดร์” (2 ทิโมธี 2:10) น้ำตาทุกหยดที่เราหลั่ง และความเจ็บปวดทุกอย่างที่เราได้รับทั้งทางกายและทางใจเพื่อพระเยซูคริสต์ไม่เปล่าประโยชน์พระเจ้าทรงระลึกน้ำตาของเรา จะทรงให้น้ำตานั้นนำความหวังและความชุ่มชื้นฝ่ายวิญญาณจิต แก่คนจำนวนมากที่แสวงหาพระองค์ด้วยใจหิวกระหาย ความอดทนและความเสียสละของเราจะเป็นพลังหนุนใจให้คริสตจักรของพระองค์ บากบั่นมุ่งไปข้างหน้าอย่างห้าวหาญ จนกว่าจะถึงรัชช

พระประสงค์อันเลิศประเสริฐอีกประการหนึ่งของพระเจ้าที่ให้เราทนทุกข์ทรมาน ก็เพื่อโดยการทนทุกข์ทรมานนี้ เราจะได้รับบำเหน็จจากพระองค์ อัครสาวกเปโตรบอกให้เราชื่นชมยินดีเมื่อเราเผชิญความทุกข์ยากลำบาก ท่านกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้น ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วย” (พระธรรม 1 เปโตร 4:13) ในพระธรรมวิวรณ์ 20:4 เราพบว่าคนเหล่านั้นที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อพระเยซูคริสต์ได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ แม้เราอาจต้องประสบความทุกข์ทรมานมากเพื่อพระคริสต์ แต่ความทุกข์นั้นมิชอบเขตจำกัด วันหนึ่งข้างหน้าความทุกข์ทรมานทุกอย่างจะสูญสิ้นไป สิ่งที่คอยท่าเราอยู่ คือความชื่นชมยินดีชั่วนิรันดร์ ในแผ่นดินสวรรค์ ด้วยเหตุนี้ อาจารย์เปาโลจึงกล่าวว่า

“ข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบัน ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ ซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลาย” (พระธรรมโรม 8:18)

ข้อควรจำ เพื่อเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้

1. ทุกครั้งที่ความทุกข์ยากลำบากและเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังวางใจในฤทธานุภาพ พระเมตตากรุณาและช่วยเหลือของพระบิดาทุกประการ ข้าพเจ้าจะไม่กระวนกระวายใจ เพราะพระองค์จะไม่ทรงให้ข้าพเจ้าทนทุกข์มากกว่าที่ข้าพเจ้าจะทนเองได้ และพระองค์จะทรงหาทางช่วยข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าจึงจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งมากขึ้นในอนาคต ในการที่จะรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า

2. ข้าพเจ้าจะอดทนต่อความเจ็บป่วย ความอ่อนแอและความอ่อนแอและความอ่อนกำลังทางฝ่ายกาย โดยวางใจในฤทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์เจ้า เพื่อเตรียมตัวที่จะเผชิญกับความทุกข์ทรมานทางกายที่ร้ายแรงกว่านี้หลายเท่าในอนาคต

3. ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเผชิญกับปัญหา และความวุ่นวายสับสนในชีวิต ข้าพเจ้าจะมอบความคิดและแผนการทุกอย่างของข้าพเจ้าแก่พระเจ้า เมื่อได้รับการเมตตาสั่งสอนจากพระเจ้าข้าพเจ้าจะถ่อมตัวยิ่งขึ้น และจะกล่าวว่า “โอ พระบิดา การพิพากษาลงโทษของพระองค์ย่อมเที่ยงธรรมเสมอ พระองค์จะทรงพิพากษาตามความเที่ยงธรรมของพระองค์ในอนาคตด้วย”

4. ข้าพเจ้าจะฟังพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างสุดใจ เมื่อข้าพเจ้านึกถึงพระองค์ที่ได้ทรงทนทุกข์ทรมาน และสอเสี้ยวเสียใจเพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะยินดีรับความทุกข์ทรมานเพื่อพระองค์ด้วย ข้าพเจ้าจะได้รับชัยชนะ เมื่อไว้วางใจพระคริสต์ผู้ทรงชัยชนะเหนือพญามารซาตานและความผิดบาป

5. ในชีวิตประจำวัน ข้าพเจ้าจะต่อสู้กับจิตใจที่อยากดิ้นนินทาคนอื่น ต่อสู้ความหยิ่งยะโส ความตระหนี่ถี่เหนียวความอิจฉาริษยา ความเห็นแก่ตัว ความเป็นคนเจ้าอารมณ์ เจ้าโทโส ความปรารถนาชั่วทางฝ่ายเนื้อหนัง การเป็นทาสของมนุษย์และสิ่งของ โดยยึดมั่นในความรอดพ้นบาป ซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ประทานให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว เพื่อความบาปนั้นจะไม่ทำให้ข้าพเจ้าอ่อนแอในอนาคต และแม้ข้าพเจ้าจะถูกจับไปขังไว้ในค่ายกักกัน ข้าพเจ้าจะเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ได้ โดยชีวิตที่เต็มไปด้วยความรัก และสันติสุขของข้าพเจ้า

6. ข้าพเจ้าจะทนต่อความยากลำบากทุกอย่าง เพื่อพระคริสต์ตั้งแต่วันนี้ เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะต้องเผชิญกับการข่มเหงรังแกในอนาคต ข้าพเจ้าจะสามารถกล่าวได้ทันทีว่า “ข้าพเจ้ายินดีทนทุกอย่างเพื่อพระคริสต์”

7. ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่วันนี้ จะจัดเวลาเข้าเฝ้าพระองค์โดยการอธิษฐานและอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ และจะทำทุกอย่างเพื่อพระองค์ด้วยความรัก เพราะความรักนี้เป็นพลังอย่างมหาศาลแก่ข้าพเจ้า ที่จะช่วยให้ข้าพเจ้าทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์

8. ข้าพเจ้าจะอธิษฐานเสมอตั้งแต่วันนี้ เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถอธิษฐานในวันข้างหน้า การอธิษฐานจะช่วยเจ้าในยามที่ข้าพเจ้าเหงาหงอยเปล่าเปลี่ยวใจ เมื่อพบการทดลอง และเมื่อได้รับความทุกข์ทรมานหรือเมื่อถูกละทิ้งให้อยู่ตามลำพัง พระเยซูคริสต์และแผ่นดินสวรรค์อยู่ใกล้ข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐาน

9. ข้าพเจ้าจะเลิกเป็นคนขี้ลาดตาขาว โดยจะไม่ยอมประนีประนอมกับความชั่ว ข้าพเจ้าจะยืนหยัดอยู่ฝ่ายพระเจ้าแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกอย่าง แทนที่จะเอาอกเอาใจมนุษย์ และทำตามสิ่งที่มนุษย์พอใจ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะสามารถยืนหยัดอยู่ฝ่ายพระเจ้าได้ ในวันที่คริสเตียนได้รับการข่มเหงรังแก

10. ข้าพเจ้าจะกระทำความดี ต่อคนที่ทำชั่วต่อข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ ข้าพเจ้าจะอวยพรเขา ทั้งในความคิด คำพูด และการกระทำ เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถปฏิบัติต่อคนที่ข่มเหงรังแกข้าพเจ้าในทางที่ควรในอนาคต โดยไม่แข่งสาปพวกเขา แต่จะถ่อมตัวลง สุภาพอ่อนโยนเหมือนลูกแกะและเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา

11. เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในภาวะที่สับสน ไม่รู้ว่าควรจะทำหรือตอบอย่างไร ข้าพเจ้าจะวางใจในการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอพระองค์ประทานคำพูดให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะเข้าใจการนำของพระองค์ เมื่อถูกสอบสวนปากคำในอนาคต

12. ตั้งแต่วันนี้ ข้าพเจ้าจะนึกถึงความหวังอันใหญ่ยิ่งของข้าพเจ้าในเมืองสวรรค์ เพื่อว่าเมื่อการข่มเหงรังแกมาถึงข้าพเจ้าจะสามารถกล่าวด้วยความปิติยินดี และมั่นใจว่า “ความทุกข์ทรมานจะมีวันสิ้นสุด แล้วเกียรติยศและความชื่นชมยินดีชั่วนิรันดร์ จะติดตามมาแทนที่”

คำอธิษฐาน – เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก

พระเยซูคริสต์เจ้า

พระองค์ทรงอยู่กับข้าพระองค์ ทรงช่วยและชูกำลังข้าพระองค์

ในท่ามกลางความกลัวและความทุกข์ทรมานนี้ ข้าพระองค์ขอเข้าไปใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ และทำตามพระประสงค์อันประเสริฐของพระองค์ทุกประการ ข้าพระองค์ขอยึดพระองค์เป็นที่ลี้ภัย พระเยซูคริสต์เจ้า เมื่อข้าพระองค์มองดูพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการปลอบโยน ข้าพระองค์ขอยึดเหนี่ยวพระองค์ไว้อย่างสุดจิตสุดใจความหวาดกลัวทุกอย่างจะสูญสลายไป เพราะพระองค์สถิตอยู่กับข้าพระองค์ พระองค์จะทรงนำความชุ่มชื้นมาสู่วิญญาณจิตของข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์เข้มแข็ง

พระองค์จะทรงเป็นโล่ที่ป้องกันข้าพระองค์ เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์เฝ้าดูข้าพระองค์ตลอดเวลา ข้าพระองค์มั่นใจว่า พระบิดาจะทรงนำข้าพระองค์ให้ผ่านพ้นความทุกข์ทรมานนี้อย่างมีชัย

ข้าพระองค์ขอยึดมั่นในความเชื่อตลอดไป เพราะพระองค์ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์ ทรงช่วยให้คนที่อ่อนแอแข็งแรงขึ้น

ข้าพระองค์นึกถึงเมืองสวรรค์ และมงกุฎที่สว่างงามที่พระองค์ได้เตรียมไว้สำหรับข้าพระองค์ ในเวลาไม่นานนักความทุกข์ทรมานทุกอย่างก็จะหมดสิ้นไป เมื่อถึงเวลานั้น ข้าพระองค์จะได้รับเกียรติยศและความชื่นชมยินดี ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความยินดี ในการทนทุกข์ทรมานร่วมกับพระองค์ และเพื่อพระองค์ ผู้ทรงรักข้าพระองค์อย่างยิ่ง อาเมน.

“EVE OF PERSECUTION”

Published on behalf of
The Evangelical Sisterhood of Mary
Darmstadt, West Germany